

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN**  
**KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**VÕ THANH TÚ**

- Họ và tên: **VÕ THANH TÚ**
- Sinh năm 1965
- Quê quán: Xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
- Nơi ở hiện nay: Số 233, Phan Văn Mảng, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
- Nghề nghiệp, chức vụ: Quản trị Doanh nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Tôi rất vinh dự và xin chân thành cảm ơn UBMTTQ Việt Nam tỉnh và quý bà con cử tri nơi cư trú tin tưởng giới thiệu tôi là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xin chân thành cảm ơn bà con cử tri đã dành thời gian quý báu đến dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Xin cảm ơn Ủy ban bầu cử, lãnh đạo địa phương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các vấn đề sau:

1. Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, quan tâm đề xuất giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của nhân dân. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri, từ đó phản ánh trung thực những kiến nghị chính đáng của cử tri đến

HĐND tỉnh thông qua các cuộc họp HĐND, kịp thời đề nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết nhằm phục vụ lợi ích chính đáng của người dân.

Tích cực thực hiện tốt vai trò giám sát đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Phát triển bền vững doanh nghiệp, ổn định cuộc sống và tăng thu nhập cho người lao động ở địa phương.

Với vai trò là Tổng thư ký Hiệp Hội Doanh Nghiệp tỉnh Long An; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh Nhân Trẻ tỉnh Long An, bằng khả năng và tinh thần trách nhiệm cao, tôi sẽ vận động và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương, góp phần tăng thu nhập cho người lao động và phát triển doanh nghiệp địa phương bền vững.

Tham mưu với cấp có thẩm quyền tổ chức các hoạt động phổ biến kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho bà con nông dân, giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai và tập quán sản xuất của địa phương nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, cải thiện đời sống cho người dân và phát triển địa phương bền vững.

Ưu tiên tuyên dụng và giới thiệu lao động tại địa phương cho các doanh nghiệp khác trong địa bàn, góp phần nâng mức sống của người lao động.

3. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa là hoạt động thường xuyên của các tổ chức hội tôi đang tham gia, tôi sẽ phát huy mạnh hơn nữa trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, sẽ cùng với các tổ chức Hội kêu gọi các doanh nghiệp hội viên chung sức với chính quyền địa phương tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân ở địa phương.

Được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Được bà con cử tri tín nhiệm tôi luôn tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, thường xuyên tiếp xúc gần gũi với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là người đại biểu được nhân dân tín nhiệm./.